

ก

การจัดทำบัญชีสกริปปากเจลว่านหางจระเข้

มุก ปาทาน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

ชื่อโครงการ : การจัดทำบัญชีสคริปปากเจลว่านหางจระเข้
 ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม
 สาขาวิชา : การบัญชี
 ที่ปรึกษา : นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ
 : นางสาวศิริรภา วงษ์สุรีย์
 ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

โครงการการจัดทำบัญชีสคริปปากเจลว่านหางจระเข้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำบัญชีตามกระบวนการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2) เพื่อผลิตและจำหน่ายสคริปปากเจลว่านหางจระเข้ 3) เพื่อนำวิชาการบัญชีเบื้องต้น บัญชีต้นทุนเบื้องต้น กระบวนการจัดทำบัญชี การเป็นผู้ประกอบการ มาปรับใช้ในการทำโครงการครั้งนี้ 4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ประชากร ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาธิตบริหารธุรกิจ และประชาชนทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาธิตบริหารธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) รายการค้า 2) สมุดรายวันทั่วไป 3) บัญชีแยกประเภททั่วไป 4) งบทดลอง 5) กระดาษทำการ 6 ช่อง 6) งบต้นทุนผลิต 7) งบกำไรขาดทุน 8) งบแสดงฐานะการเงิน

ผลของการวิจัยโครงการ พบว่า การศึกษาโครงการ การจัดทำบัญชีสคริปปากเจลว่านหางจระเข้ อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ สามารถจัดจำหน่ายได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีต้นทุนในผลิต 642 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต 22 บาท มีการจัดจำหน่ายด้วยกัน 6 ครั้ง จำนวน 75 หลอด สร้างรายได้ทั้งสิ้น 1,500 บาท และได้กำไรจากการจำหน่าย 858 บาท คิดเป็นร้อยละ 57 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือมีกำไรจากการจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมด ผู้จัดทำได้นำวิชาการบัญชีเบื้องต้น การบัญชีต้นทุนเบื้องต้นมาใช้ในการบันทึกบัญชี คณะผู้จัดทำสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีและแบ่งหน้าที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงทำให้โครงการการจัดทำบัญชีสคริปปากเจลว่านหางจระเข้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คณะผู้จัดทำได้วางไว้ ทำให้การศึกษาและจัดทำโครงการในครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ผลของการวิจัยโครงการสคริปปากเจลว่านหางจระเข้ดังกล่าวได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน มีการนำโครงการการจัดทำบัญชีสคริปปากเจลว่านหางจระเข้ไปใช้พัฒนาอีกต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

โครงการการจัดทำบัญชีสคริปปากเจลว่านหางจระเข้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศนบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดำเนินการทำโครงการจนทำให้การศึกษาโครงการในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี ผู้จัดทำขอขอบคุณอย่างสูง

ขอขอบคุณประธานกรรมการ กรรมการสอบโครงการ ที่ให้ความรู้ คำแนะนำและตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ และขอขอบคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ทุกท่านที่ได้ ประสทธิประสาทความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

ขอบคุณอาจารย์ณัฐวุฒิ อาจารย์ศิริินภา และไหมที่กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำและตรวจแก้ไขเนื้อหาสาระของโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ

ขอบคุณอาจารย์อัญ เทศงามถ้วน อาจารย์ประจำวิชาโครงการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ ที่กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำและตรวจแก้ไขเนื้อหาสาระของโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ

ขอบคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาด้วยดีเสมอมา

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจในโครงการการจัดทำบัญชีสคริปปากเจลว่านหางจระเข้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผู้จัดทำ